

ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<p>ชื่อ ดร.สุมิตร สุวรรณ</p> <p>ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์</p>	<p>สังกัด ภาควิชาการพัฒนาศึกษาปริญญาตรีและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p>
<p>การดำรงตำแหน่งบริหาร</p> <p>มี.ค. 2563 - ก.พ. 2565 รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>มี.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>ก.ค. 2558 - ก.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>ก.ค. 2556 - ก.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>มี.ย. 2554 - มี.ย. 2556 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>ม.ค. 2551 - ม.ค. 2555 หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาศึกษาปริญญาตรีและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p>	
<p>การศึกษา ค.ด.(พัฒนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546</p> <p>ศศ.ม.(การศึกษานอกระบบ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2540</p> <p>วท.บ.(บริหารศาสตร์), โรงเรียนนายเรืออากาศ, ไทย, 2534</p>	
<p>สาขาเชี่ยวชาญ/สนใจ การพัฒนาการศึกษา, การพัฒนาศึกษาปริญญาตรีและชุมชน, การกำหนดยุทธศาสตร์</p>	
<p>งานสอน</p> <p>Administration of Student Affairs</p> <p>Crisis, Strategies and Sustainable Development</p> <p>Crisis, Strategies & Sustainable Development</p> <p>Educational Administration in Global Context</p> <p>Human & Comm.Res.Devel.Paradigm in Organ.</p> <p>Human Res.Devel.Process in Organ. & Commu.</p> <p>Human Resource Administration in Education</p> <p>Man & Society</p> <p>Man and Society</p> <p>New Paradigms of Edu.Organizational Admin.</p> <p>Organi. Theory & Educa.Organi. Development Seminar</p> <p>Strategic Desig.& Plan.for Hum.& Comm.Res.Dev</p> <p>Students Development</p> <p>Sufficiency Economy for Living</p> <p>กระบวนการพัฒนาศึกษาปริญญาตรีและชุมชนในองค์กร</p> <p>การกำหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาศึกษาปริญญาตรีและชุมชน</p> <p>การศึกษาสำหรับเกษตรกร</p> <p>ทัศนมิติ HCRD</p> <p>บริบททางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้</p> <p>ปรัชญาและแนวคิด HCRD</p> <p>ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาศึกษาปริญญาตรีและชุมชน</p> <p>มนุษย์กับสังคม</p> <p>ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์และชุมชน</p> <p>ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์และชุมชน</p> <p>ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์</p> <p>สัมมนา</p> <p>สัมมนา1</p> <p>สัมมนา3</p> <p>สัมมนา4</p>	
<p>โครงการวิจัย</p> <p>ปี 2550 การพัฒนาระบบการดำเนินการคู่มือวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>ปี 2550 การศึกษารูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>ปี 2550 การศึกษาสภาพความพร้อมของหน่วยงานความต้องการของนักเรียนและผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้) (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p> <p>ปี 2551 การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน</p> <p>ปี 2551 การจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการเพื่อพัฒนาองค์กรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: บทสะท้อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.</p>	

ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ ดร.สุมิตร สุวรรณ	สังกัด ภาควิชาการพัฒนาศึกษาพัฒนาระบบและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2552	การวิจัยและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นเพื่อสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2551-2552	การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2551-2552	การติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมนิสิตในการเสริมสร้างค่านิยมที่ดีงาม (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2552	การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของ นปร. รุ่นที่ 2 ในการดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ 6 เดือนแรก (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.)
ปี 2553	การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2553	การวิจัยและพัฒนาระบบงานของ กอ.รรมน.ตามโครงสร้างใหม่ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
ปี 2553	แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของคณะวิชาเพื่อตอบสนองพันธกิจความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หัวหน้าโครงการย่อย) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.
ปี 2554	ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปี 2554-2555	การประเมินผลการพัฒนาระบบงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี 2554-2558	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยของคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปี 2555	การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2555	การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2555	การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2555	การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2556	การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.บางเลน (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม
ปี 2556	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2556	ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2556 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี 2556	โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง จังหวัดนครปฐม
ปี 2556	ผลการทบทวนจากการเปิดปิดภาคเรียนตามประชาคมอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2556-2557	การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี 2556-2557	รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมตามแนวชายแดนที่เชื่อมโยงไทยกับเมียนมาร์ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ปี 2557	การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา
ปี 2557-2558	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากทุนส่วนตัว
ปี 2556-2557	การสร้างชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพและสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น
ปี 2557	โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปี 2557-2558	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี 2557-2558	การสร้างต้นแบบการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุอำเภอกำแพงแสน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
ปี 2557-2558	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อจัดแสดงและถ่ายทอดนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ ดร.สุมิตร สุวรรณ	
ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์	สังกัด ภาควิชาการพัฒนาศึกษาพัฒนาระบบและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปี 2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	
ปี 2558-2559 การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสำหรับอาหารกลางวัน ของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการ 9 บวร (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	
ปี 2557-2558 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ปี 2558 การจัดทำแผนปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร	
ปี 2558 การติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ของผู้เข้ารับการอบรมจากอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม ปี พ.ศ. 2557 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา	
ปี 2557 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	
ปี 2558 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาล,สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	
ปี 2559 ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	
ปี 2559 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	
ปี 2559 ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาตามอาเซียน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	
ปี 2559-2560 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	
ปี 2559-2560 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
ปี 2559-2562 แนวปฏิบัติที่ดีและข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
ปี 2561 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ 2561 (หัวหน้าโครงการ) ได้รับทุนจากเทศบาลตำบลดอนเจดีย์	
ปี 2561 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.	
ปี 2562 ศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.	
ปี 2561-2562 การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
ปี 2563 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.	
ปี 2563-2564 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน	
ปี 2564-2565 การพัฒนาระบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อป้องกันการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้าวิทยาเขตกำแพงแสน	
ปี 2564 การพัฒนาวัฒนธรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนวิถีปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน: กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนวิจัย มก.	
ปี 2563 การวิเคราะห์สถานการณ์ภาพการเปิดหลักสูตรบริหารและความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาศาขาบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์	
ปี 2563-2564 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาราชเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากกองทุนดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	
ปี 2566-2567 รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากการจัดทำโครงการวิจัยของภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ปี 2566-2567 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากการรังแกกันในโรงเรียน (ผู้ร่วมโครงการ) ได้รับทุนจากทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ	
ระดับชาติ	

ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

<p>ชื่อ ดร.สุมิตร สุวรรณ</p> <p>ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์</p>	<p>สังกัด ภาควิชาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์</p>
<ul style="list-style-type: none"> - sumit suwan, "Status and Trend of Graduate Studies in Human Resource Development", วารสารกำแพงแสน 5 (2) (2007) 35-42 - sumit suwan, "A Salary and Welfare System Management to Develop a Public University Towards an Autonomous University: Reflection from University Employees", วารสารทรัพยากรมนุษย์ 4 (2) (2009) 23-33 - Bunjob Piromkam, sumit suwan, Thanut Wongsachue, Pinda Varasunun, "EFFECTS FROM BEGINNING AND ENDING OF SEMESTER ACCORDING TO ASEAN COMMUNITY FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTES IN THAILAND", ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 42 (4) (2014) 66-80 - รศ.ชนิดา รักรัษพลเมือง, sumit suwan, "The Development of the Appointment...", วิธีวิทยาการวิจัย 26 (3) (2014) 301-323 - วราภรณ์ ไตรรักรัษกุล, sumit suwan, "Guideline for Development of Registration Intellectual Property", วารสาร วิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 (2) (2014) 910-922 - สุขมา ประเทพ, sumit suwan, "The Development Service of the Singtarual Phatthalung Logistic", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 (2) (2014) 1091-1102 - ประภากร ถึกกวย, sumit suwan, "The Guideline for The Development into The Academic Position of Lecturers Silpakorn University Sanamchandra Palace Campus", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 (2) (2014) 92-109 - ชัชชัย กลีวานิชย์กุล, sumit suwan, "Enhancement of Happiness at Work for the University Staff : A Case Study of Silpakorn University at Sanamchandra Campus", วารสารวิชาการ Veridian E - Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 7 (1) (2014) 166-180 - ดนุพล แสงนาค, Thanut Wongsachue, sumit suwan, "Tourism: Dawei Tanintharyi Territory of the Republic of the Union Myanmar", วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย 10 (1) (2015) 12 - นางสาวกมลพร สุมาลกันต์, Sunti Srisuantang, sumit suwan, "Factors Related to Knowledge Management Participatory of officer in Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education", Veridian E-journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 8 (3) (2015) --- - พ.อ.วรชัย ศรีฤทธิชัยชัย, sumit suwan, ปณิธาน เชิญอักษร, "Situation and Effects of International Migration in Samut Sakhon Related to the National Security", วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์ 58 (1/61) (2018) 123-146 - ภาวน อุ่นจันทร์, sumit suwan, Sunti Srisuantang, "The Community Restorative Justice Process : Proposed Recommendations Based on Critical Issues and Empirical Case Study", วารสารสังคมสงเคราะห์ 26 (1) (2018) 226-260 - กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, sumit suwan, พรชัย สิทธิศรีณย์กุล, วิทยา กุลสมบูรณ์, "Impacts of Flood on Migration", วารสารเกษมบัณฑิต 19 (1) (2018) 1-9 - sumit suwan, Apidet Changchai, ผศ.พิชญภา ยืนยาว, "xxx", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย 10 (1) (2019) 252-265 - พันธุ์ศักดิ์ พึ่งงาม, พิชญาภา ยืนยาว, นภาเดช บุญเชิดชู, sumit suwan, "Proposed policy to improve quality of work life of Rajabhat Universities' staff", วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 10 (1) (2019) 1017-1034 - จิระศักดิ์ โปภาวิน, sumit suwan, "ปัจจัยและแนวทางการธำรงรักษาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารการเมืองการปกครอง 9 (1) (2019) 39-54 - RATTEE CHAISIRIWIT, sumit suwan, "Interests of Students in Deciding to Study Further Master's Degree at Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus", วารสารวิชาการ ปชมท. 9 (3) (2020) 123-136 - sumit suwan, winai poonsri, TOASAK KAWJARATWILAI, Kulthida Nugultham, Witat Fakcharoenphol, ผศ.สุรรัตน์ ชวานาฟาง, "Development on ethics and desirable behaviors at Faculty of Education and Development Science Kasetsart University", วารสารการเมืองการปกครอง 10 (3) (2020) 206-227 - Bunjob Piromkam, sumit suwan, Theerasak Soykeeree, Kulthida Nugultham, รศ.ดร.จรัญศรี มาติลกโกวิท, รศ.ดร.พิชญภา ยืนยาว, ผศ.สุรรัตน์ ชวานาฟาง, ผศ.วิไลลักษณ์ สร้อยศรี, "POLICY RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF AUTONOMOUS UNIVERSITIES", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย 12 (1) (2021) 1-19 - PATCHARAPA TANTICHUWET, sumit suwan, winai poonsri, Kulthida Nugultham, Tussatrin Wannagatesiri, Wanee Niamhom, sukhn maneerat, Pornpen Lapho, "The Need For Graduate Studies In Educational Administration Faculty Of Education And Development Sciences Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 9 (36) (2021) 39-49 - Rujiraporn Ramsiri, Nachapong Udomsri, sumit suwan, "Curriculum Evaluation of Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus Educational Research and Development Center According to the Basic Education Core Curriculum 2008 (Development Curriculum 2017)", วารสารศิลปการศึกษาศาสตร์วิจัย 13 (2) (2021) 498-517 - PATCHARAPA TANTICHUWET, sumit suwan, Witat Fakcharoenphol, winai poonsri, "The Process of Creating a School Safety Culture to Prevent Student Bullying in the Kasetsart University Laboratory School Kamphaeng Saen Campus", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ 10 (1) (2022) 93-105 - PATCHARAPA TANTICHUWET, sumit suwan, "The Process of Creating a Safety Culture of Anti-Bullying in Plearnpattana School", วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 11 (42) (2023) 20-30 - จีรพงศ์ อ่อนน้อม, sumit suwan, PATCHARAPA TANTICHUWET, "Cultivating an Entrepreneurial Mindset in the New Generation", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ 11 (11) (2023) 92-107 - Siriporn Kruatong, sumit suwan, Orn-usa Punyaburana, Tussatrin Wannagatesiri, PATCHARAPA TANTICHUWET, "Academic Management for Developing Innovator Competencies", วารสารศึกษาศาสตร์ การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ 8 (1) (2024) 20-39 	

ข้อมูลอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ ดร.สุमित สุวรรณ ตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์	สังกัด ภาควิชาการพัฒนทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
<ul style="list-style-type: none"> - chokchai Dongwkey, Apidet Changchai, winai poonsri, sumit suwan, "Development of Recreational Innovation for Youth Tour Leaders in the 'New Normal' Community through the Harmonization of Community Power: A Case Study of Huay-Malai Village, Kanchanaburi Province", วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 6 (1) (2024) --- ระดับนานาชาติ - sumit suwan, รศ.ดร.ชนิดา รัชทรัพย์เมือง, "INTERNATIONALIZATION AND THE CHANGING THAI ACADEMIC PROFESSION", Educational Internationalisation 0 (0) (2015) 25-42 - sumit suwan, athikiat thongperm, surin Xoomsai Na Ayudhya, Tussatrin Wannagatesiri, Nantarat Kruea - In, sukhon maneerat, Kulthida Nugultham, Witat Fakcharoenphol, "Development of Multi-lateral Cooperation for Educational Quality Improvement of Small-Size Schools in Nakhon Pathom Province", Nurture 9 (1) (2015) 1-8 - กานวิวัฒน์ ประเสริฐพงษ์, Kitikorn Charmondusit, Viriya Taecharungroj, Wee Rawang, sumit suwan, Seree Woraphong, "Factors influencing science and environmental education learning of blind students: A case of primary school for the blind in Thailand", International Journal of Education and Practice 11 (2) (2023) 295-307 	
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ <ul style="list-style-type: none"> - sumit suwan, "การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนนวัตกรร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 (2007) - sumit suwan, "A Salary and Welfare System Management to Develop a Public University Towards an Autonomous University: A Case Study of Reflection from Silpakorn University Employees", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 3 (2010) - sumit suwan, ดำรงค์ มากระจัน, "University and Local Organization Cooperative Research and Development for Establishment of Social Lab and Community Learning Enhancement", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2010) - sumit suwan, ศิธา แก้วเรือง, "The Development of Samchuk 100 years", การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 4 (2014) - Bunjob Piromkam, sumit suwan, รศ.ดร.จรรยาศรี มาดีลกโกวิท, พิชญภา ยืนยาว, วิไลลักษณ์ สร้อยศิริ, Kulthida Nugultham, Theerasak Soykeeree, สุธารัตน์ ชวานาฟาง, "Management Systems of Autonomous Universities: A case study of Chiang Mai University", การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2018) ระดับนานาชาติ <ul style="list-style-type: none"> - sumit suwan, Tussatrin Wannagatesiri, Nantarat Kruea - In, Kulthida Nugultham, Witat Fakcharoenphol, Theerasak Soykeeree, Sutarat Chaonafang, "MOBILIZATION OF THE MULTI-LATERAL COOPERATION TO IMPROVE EDUCATIONAL QUALITY OF SMALL-SIZE SCHOOLS IN NAKHON PATHOM PROVINCE", The 3rd AsTEN Conference (2017) - Apidet Changchai, chokchai Dongwkey, winai poonsri, sumit suwan, "The Process of Coordinating Forces to Shake Society through the COVID-19 Crisis: Tour Leader's Youth Capacity Development for Sustainable Tourism Development", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47) (2021) 	

ผลงานวิจัยนี้เป็นรายการรวบรวมระหว่างปี 1 มกราคม 2550 - 3 มีนาคม 2567